

ประจำวันที 9-15 ธันวาคม 2558

พณ.เตรียมออกประกาศกระทรวง ให้ข้าวหอมมะลิเหลือมาตรฐานเดียว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการปรับมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ให้เหลือเพียงมาตรฐานเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน คือกำหนดให้ข้าวที่จะใช้ชื่อว่าข้าวหอมมะลิไทย หรือ Thai Hom Mali Rice ได้ต้องมีความเป็นข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 92% ขึ้นไป ส่วนข้าวที่ต่ำกว่า 92% จะต้องใช้ชื่อเรียกอื่น เช่น ข้าวหอมไทย ซึ่งกรมฯ และผู้เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างหารือ เพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสม โดยคาดว่าในช่วงกลางปี 2559 จะสามารถออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดมาตรฐานข้าวได้ จะนั้นจะมีการรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ การกำหนดให้มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเหลือ 92% นั้น ไม่ได้ถือเป็นการลดคุณภาพของข้าวหอมมะลิลงมา แต่เป็นการทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และไม่ให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ซึ่งข้าวหอมมะลิที่มีความบริสุทธิ์เกิน 92% ก็ถือเป็นข้าวหอมมะลิทั้งสิ้น ส่วนการขาย หรือราคาขายก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด และการตกลงซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วย ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีการพยายามสร้างจุดขายให้ตัวเอง จึงจะเป็นการทำให้ตลาดข้าวมีความคึกคักที่จะแข่งขันกัน

สำหรับมาตรฐานข้าวเดิมนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยแบ่งข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกเป็น 2 ชั้นตามปริมาณข้าวหอมมะลิไทย คือ ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 98% โดยปริมาณ ส่วนอีกไม่เกิน 2 % ผสมข้าวชนิดอื่น และข้าวหอมมะลิไทย ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92% โดยปริมาณ ส่วนอีกไม่เกิน 8% ผสมข้าวชนิดอื่น

“มาตรฐานข้าวหอมเดิม ทั้ง 92% 95% และ 98% ทำให้ตลาดเกิดความสับสน ดังนั้นเราต้องกำหนดให้ชัดว่าข้าวหอมมะลิต้องเป็นยังไง เพื่ออำนวยความสะดวก และที่กำหนดให้สัดส่วนความบริสุทธิ์ต่ำเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง เพราะหากกำหนดสูงเกินไป ก็เท่ากับว่าข้าวส่วนใหญ่ที่มีอยู่เป็นข้าวไม่พรีเมียม และเกิดช่องว่างการทำตลาด”

นอกจากข้าวหอมมะลิไทย ตอนนี้ไทยก็มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆออกมามาก ทั้งข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมนิล ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ที่มีความต้องการบริโภคข้าวคุณภาพสูง และแตกต่างจากข้าวแบบเดิมๆ ซึ่งในปีหน้า ทางกระทรวงฯ จะเน้นบุกตลาดข้าวที่มีคุณภาพ มีกำลังซื้อสูง เช่น ญี่ปุ่น ฮองกง สิงคโปร์ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวไทยอย่างยั่งยืน สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ ทั้งปี 2557 ปริมาณ 1.336 ล้านตัน มูลค่า 44,975 ล้านบาท ส่วน ม.ค. -ต.ค. 2558 ปริมาณ 1.063 ล้านตัน มูลค่า 34,816 ล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรม.เห็นชอบร่างพิธีสารด้านสุขอนามัยพืชในการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน

พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เสนอ โดยเห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน พร้อมอนุมัติให้ รว.เกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารว่าด้วย ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน

สำหรับร่างพิธีสารฯ นี้ อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสำคัญหลัก ดังนี้

1. กำหนดให้ กษ. จัดทำแผนการสำรวจ ควบคุม และติดตามศัตรูพืช
2. กำหนดให้ กษ. ควบคุมติดตามโรงงานผลิตและปรับปรุงข้าวและขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกและผู้ประกอบการผลิตข้าวส่งออกไปจีน
3. ใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาต้องแนบไปกับข้าวที่ส่งออกไปจีน
4. ข้าวจะถูกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกทุกครั้ง โดยหน่วยงานตรวจสอบซึ่งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้มิอำนาจของไทย และ กษ. จะต้องตรวจติดตามความปลอดภัยและศัตรูพืชของข้าวที่ส่งออกไปจีน

กระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำพิธีสารฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบและกักกันโรครวมทั้งสุขอนามัยของสินค้าข้าวไทยที่จะส่งออกไปจีนตามข้อตกลงทางเทคนิคที่ได้ตกลงกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของข้าวไทย ซึ่งไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าและการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นบข.ไฟเขียวเอกชน 2 รายชนะประมูลข้าวในสต็อกไปใช้ในอุตสาหกรรมเข้าระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการนำข้าวเข้าใช้ในอุตสาหกรรมว่า สืบเนื่องจากที่ นบข. ได้เห็นชอบผลการประมูลข้าวผิดไปจากมาตรฐานในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ ครั้งที่ 1/2558 ให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 2 ราย คือ บริษัท สินไชยศรี จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้าเพื่อการจำหน่าย ประมูลได้ 16,183 ตันและ บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ประมูลได้ 21,229 ตัน โดยประมูลไปได้ในราคาประมาณ 5,020-5,420 บาท/ตัน ปริมาณรวม 37,412 ตัน มูลค่า 198 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ ผู้เสนอซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ภายใน 15 วันทำการ พร้อมทั้งยื่นแผนการขนย้ายข้าวและแผนการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่ได้รับรองวัตถุประสงค์ในการนำข้าวไปใช้ตามที่ได้แจ้งไว้ และเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลข้าวเข้าสู่ระบบการค้าปกติและผลกระทบต่อชื่อเสียงของข้าวไทย ซึ่ง นบข. ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้อคส. และ อ.ต.ก. กำหนดเงื่อนไขและบทลงโทษในสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม
2. ให้กองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานสุ่มตรวจการส่ง-มอบข้าวตามแผนการขนย้ายข้าวสาร โดย อคส. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
3. แต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด เพื่อสุ่มตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าแสดงปริมาณการได้มา ปริมาณการใช้รายวันนับแต่วันที่ได้รับข้าวสารเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่ การดำเนินการดังกล่าว นบข.มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมและกำกับดูแลไม่ให้ข้าว เล็ดลอดเข้าสู่่วงจรค้าข้าวเพื่อการบริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับตลาดและผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ

ขณะที่คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 58/59 จะอยู่ที่ 22.98 ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 6 ล้านตัน ข้าวเปลือกเหนียว 6.74 ล้านตัน ซึ่งทั้ง 2 ชนิดเก็บเกี่ยวแล้ว ที่เหลือเป็นข้าวเปลือกเจ้า 10.24 ล้านตัน คาดว่าเดือน ธ.ค.58 และ ก.พ.59 จะมีผลผลิตออกมา 4.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

ในส่วนของการพยุงราคาข้าว จะมีการเสนอ นบข.ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ 2 เรื่อง คือ 1. ให้ขยายเวลาการเก็บสต็อกข้าวของโรงสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับซื้อข้าวจากชาวนาเก็บไว้ในสต็อก โดยรัฐบาล จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ตั้งเป้ารับซื้อข้าว 2.5 ล้านตัน

2.จะเสนอแนวทางลดปัจจัยการผลิต ลดราคาปุ๋ยลงอีกกระสอบ 10-30 บาท จากที่เคยลดราคาแล้ว กระสอบละ 40-50 บาทเมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยครั้งนี้จะลดราคาจนถึง 30 พ.ค.59, ลดราคายาปราบศัตรูพืช, รถเกี่ยวข้าว, ค่าเช่าที่นา

นอกจากนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวจะรับซื้อข้าวอีก 1 แสนตัน หลังจากเคยซื้อไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาใน ราคา 13,500 บาท/ตัน สำหรับข้าวเปลือก และ 26,000 บาท/ตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ ตั้งเป้าปี 59 ส่งออกข้าว 9 ล้านตันจากปีนี้ตามเป้า 10 ล้านตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ คาดการณ์ส่งออกข้าวจริงปี 2558 มีปริมาณเป็นไปตามเป้า 10 ล้าน ตัน มูลค่า 4,855 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.8 จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 5,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในปี 2559 ตั้งเป้าส่งออกข้าวปริมาณ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,787 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะลดลงจาก ภัยแล้ง

"เนื่องจากผลผลิตข้าวของไทยใช้บริโภคภายในประมาณร้อยละ 50 และส่งออกประมาณร้อยละ 50 โดย การส่งออกข้าวปี 2558 ของไทย รายงานเบื้องต้นตั้งแต่ 1 มกราคม - 8 ธันวาคม 2558 มีปริมาณ 9.289 ล้านตัน มูลค่า 147,601 ล้านบาท (4,382 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สรุปทั้งปีคาดว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน" นางอภิรดี กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการระบายข้าวของรัฐปี 2558 ปริมาณรวม 8.3 ล้านตัน มูลค่า 102,660 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลสามารถระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้แล้ว ปริมาณ 4.87 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5.26 หมื่นล้าน บาท และในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ซึ่งจะมี การทบทวนแผน วิธีการ และกรอบระยะเวลาการระบายเพื่อเร่งรัดให้สามารถระบายข้าวในสต็อกได้รวดเร็วมากขึ้น และ 2.การขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล(Government to Government) ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ รัฐบาล คสช.เข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับ รัฐบาลต่างประเทศคิดเป็นปริมาณรวม 3.4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2558/59 นั้น รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ ความสำคัญในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง ไม่บิดเบือนกลไก ตลาด สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ เนื่องจากต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก มาตรการที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.ลดต้นทุนการผลิต โดยลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและบริการลงไร่ละ 391 บาท แยกเป็นค่าปุ๋ยเคมี ลดราคาปุ๋ยเคมี 40 บาท เมล็ดพันธุ์ลดราคาไร่ละ 81 บาท ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว ลดราคาไร่ละ 50 บาท และค่า เช่าที่นา ลดราคาขั้นต่ำไร่ละ 200 บาท,

2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก(กระทรวงพาณิชย์) โดยจ่ายชดเชย ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกรเก็บสต็อกไม่น้อยกว่า 2-6 เดือน ในอัตราร้อยละ 3

เป้าหมาย 3 ล้านตัน เพื่อดึงอุปทานออกจากตลาด ส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือกมีเสถียรภาพ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเก็บสต็อก 219 ราย ปริมาณ 2,298 ล้านตัน มูลค่า 26,279 ล้านบาท

3.โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายให้เกษตรกร/สหกรณ์ เป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือกโดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินสินเชื่อข้าวหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัม ต้นละ 13,500 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ต้นละ 11,300 บาท และข้าวเหนียวคละ ต้นละ 10,300 บาท โดยให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกต้นละ 1,000 บาท ณ วันที่ 11 ธ.ค. 58 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 694 ราย ปริมาณ 5,499 ตัน วงเงิน 72.02 ล้านบาท

4.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร (ธ.ก.ส.) โดยให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและ/หรือเพื่อการแปรรูป รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลา ณ วันที่ 11 ธ.ค. 58 มีเกษตรกรกู้เงินแล้ว 44 สหกรณ์ วงเงิน 1,638 ล้านบาท

5.โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและเกษตรกรจะได้รับความเป็นธรรมด้านราคาในการชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยมีการจัดตลาดนัดแล้วใน 15 จังหวัด 127 ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,271 ราย โดยจะได้รับราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ประมาณ ต้นละ 100-200 บาท

6.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ธ.ก.ส.) โดยเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกร ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 จะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อยู่ระหว่าง ธ.ก.ส. ดำเนินการ

7.ผู้ส่งออกพร้อมมีรับซื้อข้าวหอมมะลิ ฤดูกาลผลิต 2558/59 กระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงการรับซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ระหว่างผู้ส่งออกและโรงสีผู้ผลิต ปริมาณ 100,000 ตัน ในราคาต้นละ 26,000 บาท (คิดเป็นข้าวเปลือกประมาณต้นละ 13,500 บาท) ส่งมอบโกดังผู้ส่งออก ระยะเวลา ธ.ค.58-ก.พ. 59 และเก็บสต็อกไว้เพื่อทยอยระบายจำหน่ายในช่วงนอกฤดูกาล ตั้งแต่เดือน มี.ค. 59 เป็นต้นไป โดย ผู้ส่งออกเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรับซื้อข้าวและค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกทั้งหมด และผู้ส่งออกให้ความร่วมมือรับซื้อเพื่อเก็บสต็อกเพิ่มอีก 100,000 ตันข้าวสาร (คิดเป็นข้าวเปลือก 151,000 ตัน)

สำหรับสถานการณ์ด้านการผลิตข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 มีประมาณ 22.98 ล้านตัน แยกเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิจำนวน 6 ล้านตัน ข้าวเปลือกเหนียวจำนวน 6.74 ล้านตัน และข้าวเปลือกเจ้า จำนวน 10.24 ล้านตัน โดยข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวผลผลิตเก็บเกี่ยวใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และออกสู่ตลาดแล้วเป็นส่วนใหญ่ของเหลือส่วนหนึ่งที่เกษตรกรเก็บไว้ทำพันธุ์ บริโภค และเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (จำนำยุงฉาง) สำหรับข้าวเปลือกเจ้าผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร สุพรรณบุรี และชัยนาท เป็นต้น

ขณะที่สถานการณ์ด้านการตลาด ณ 11 ธ.ค.58 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ(ต้นข้าว 36-42 กรัม) ความชื้นไม่เกิน 15% ต้นละ 10,600-13,000 บาท ข้าวเปลือกเกี่ยวสดความชื้น 25% ต้นละ 9,010-11,050 บาท ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดแดงปนมาก ข้าวปน โรงสีรับซื้อในราคาต้นละ 8,000 บาท ตามคุณภาพข้าว, ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้นไม่เกิน 15% ต้นละ 12,300-13,000 บาท ความชื้น 25% ต้นละ 10,455-11,050 บาท, ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้นไม่เกิน 15% ต้นละ 7,500-8,000 บาท ข้าวเปลือกเกี่ยวสดความชื้น 25% ต้นละ 6,375-6,800 บาท ความชื้น 28% ต้นละ 6,037-6,440 บาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.เกษตรฯ เผยข้าวไทยยังมี 4 ปัจจัยเสี่ยง เร่งแผนพัฒนาพันธุ์ข้าวสู้คู่แข่งในอาเซียน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในโอกาสการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 ว่า เวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนและความท้าทายที่สำคัญของนโยบายข้าวและชาวนาของประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน เท้าทันความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมที่รวดเร็วและเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการค้าเสรี ทั้งในและนอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งรสนิยมการบริโภคที่แตกต่างหลากหลาย นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ต้องมีการเพิ่มพูนความเข้มแข็งเพื่อสร้างโอกาสของข้าวและชาวนาไทย

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องกำหนดดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้อยู่บนยุทธศาสตร์ที่ใช้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของข้าวไทย โดยเมื่อพิจารณาถึงจุดแข็งของข้าวไทย พบว่า มีความหลากหลายทางชีวภาพจากภูมิศาสตร์ของประเทศ ทำให้มีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายและปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้อย่างยืดหยุ่นกับสถานการณ์การเพาะปลูก รวมทั้งสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นผลจากการสั่งสมภูมิปัญญาของชาวนาไทยในการเพาะปลูกที่แม้จะต้องประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ ทางธรรมชาติ แต่ปริมาณการส่งออกข้าวตั้งแต่ ปี 2520 – 2554 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึงปีละ 2.2 แสนตัน แสดงให้เห็นถึงทักษะความเชี่ยวชาญของพี่น้องชาวนาได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน ข้าวไทยยังได้รับการยอมรับอย่างยาวนานว่าคุณภาพดี และมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตัวอย่างของการแปรรูปข้าวที่เห็นผลชัดเจน เช่น การแปรรูปข้าวเปลือกเปียกน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการบูดเน่า ให้เป็นข้าวึ่ง ซึ่งกลายเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา และส่งออกได้ถึงปีละ 3 ล้านตัน มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท และยังคงเติบโตด้านการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจุดอ่อนของข้าวไทยที่ยังต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง เช่น ประสิทธิภาพการผลิตของไทยยังขาดความสม่ำเสมอ อันเกิดจากการลดความสำคัญของนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต แต่มุ่งเน้นนโยบายด้านราคา ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของพื้นที่นาในเขตชลประทานสูงกว่าที่น่าน้ำฝนถึงประมาณ 1 เท่าตัว หรือประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ในเขตชลประทาน เมื่อเปรียบเทียบกับ 300 กิโลกรัมต่อไร่ในเขตนาน้ำฝน ต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพข้าวไทยมีแนวโน้มต่ำลง เป็นผลจากการมุ่งเน้นนโยบายด้านราคา โดยบิดเบือนกลไกตลาดอย่างไม่มีข้อจำกัด ทำให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความต้องการที่แท้จริงของตลาดลดลง การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยเฉพาะในระบบการทำนาปัจจุบันที่ต้องการศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อศัตรูพืชสำคัญ องค์การชาวนายังขาดความเข้มแข็ง ทำให้ขาดอำนาจต่อรองทางการตลาด ขาดการเชื่อมโยงกันตลอดวงจรโซ่คุณค่าให้เห็นเป็นภาพรวม

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความเสี่ยงของข้าวไทย มี 4 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ 1.ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลกมีการเร่งรัดให้ความสำคัญกับ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3.ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยลดลง แม้จะส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียและเวียดนาม เป็นต้น ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.31 และ 4.31 ตามลำดับในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นร้อยละ 14.63 และ 15.96 ตามลำดับ 4.ปัจจัยการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง โดยเฉพาะแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีที่ส่วนประกอบ ได้แก่ ไนโตรเจนขึ้นกับราคาก๊าซธรรมชาติ และฟอสฟอรัสที่สกัดจากหินฟอสเฟต ซึ่งเริ่มมีภาวะขาดแคลนและราคาสูงขึ้น ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มีการประเมินกันว่าอาจเป็นไปได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงของข้าวไทยและชาวนาไทย ก็คือการก้าวเข้าสู่นโยบายการค้าเสรีทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการก้าวไปสู่การค้าอย่างเสรีเปรียบเสมือนการรวมกันเป็นตลาดเดียวกัน จะยิ่งทำให้ตลาดการค้าของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นับได้ว่าเป็นโอกาสที่จะขยายขอบเขตการค้าข้าวออกไปได้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เราต้องประสบ คือ ความสามารถในการรักษาและพัฒนาคุณภาพของสินค้า และลดต้นทุนการผลิตให้แข่งขันได้ด้วย หากสินค้ามีคุณภาพต่อยลงหรือต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โอกาสที่เกิดขึ้นก็จะ

กลายเป็นวิกฤตทันที เพราะประเทศอื่น ๆ เช่น เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ หรือลาว ที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกข้าวเช่นเดียวกับไทยและเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวเหลือใช้ในประเทศและเป็นผู้ส่งออกข้าวก็สามารถส่งสินค้ารวมทั้งข้าวมาจำหน่ายในประเทศไทย ในตลาดอาเซียน และในตลาดโลกได้โดยเสรีเช่นกัน

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวไทยต้องคำนึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงดังกล่าว โดยต้องนำไปสู่การพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ไปจนถึงการจำหน่ายและการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ เริ่มต้นจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่น การปรับปรุงพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมขัง หรือการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถทนทานต่อภัยแล้งในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำจำกัด เป็นต้น โดยต้องจัดหาช่องทางกระจายพันธุ์ให้ได้ทั่วถึงด้วย” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์รุดถนนข.พยุหหอมมะลิตกต่ำ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะ กรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งวาระเร่งด่วนที่จะมีการหารือ คือสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำ ว่าจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในการพยุงราคาหรือไม่

ก่อนหน้านี้ นบข.อนุมัติให้ใช้มาตรการพยุงราคาด้วยมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกหอม มะลิยุงฉาง ในราคาตันละ 1.35 หมื่นบาท ค่าฝากเก็บตันละ 1,000 บาท รวมเป็นตันละ 1.45 หมื่นบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อดูดซับปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิมาเก็บไว้ในยุงฉางเกษตรกร 2 ล้านตันข้าวเปลือก ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. แต่ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่ามีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการแค่ 781 ราย รวม 5,559 ตัน โดย ธ.ก.ส.จ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรนำข้าวมาเข้าโครงการ 71 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำที่ยุงฉางน้อย ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงว่าเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนา ปี ฤดูแล้ง 2558/59 ทำให้เกษตรกรนำข้าวเข้าโครงการน้อย อีกทั้งในการนำข้าวเข้าโครงการจะต้องมีการนำข้าวไปตากแห้งบรรจุกระสอบและเก็บไว้ จึงต้องใช้ระยะเวลา แต่หลังจากนี้สถานการณ์นำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำยุงฉางน่าจะดีขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอผลการเปิดประ มุลข้าวเสนอสต็อกรัฐบาล เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 3.74 หมื่นตัน ให้ที่ประชุม นบข.พิจารณาว่าจะอนุมัติขายหรือไม่ แต่เบื้องต้นคงไม่ได้อนุมัติครบทุกรายที่ยื่นประมูลเข้ามาทั้ง 13 ราย โดยขณะนี้ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งสรุปผลการประมูล โดยตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของบริษัทที่เข้าร่วมประมูลอย่างละเอียด ก่อนสรุปผลและเสนอ นบข.ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ราคาข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) อยู่ที่ตันละ 2.33-2.4 หมื่นบาท ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิใหม่ (ความชื้น 15%) จ.บุรีรัมย์ ตันละ 1.2 หมื่นบาท ข้าวหอมมะลิใหม่ (ความชื้น 22-27%) จ.นครราชสีมา ตันละ 9,800-1.02 หมื่นบาท จ.ขอนแก่น (ความชื้น 15%) ตันละ 1.07-1.12 หมื่นบาท และจ.สุรินทร์ ความชื้น15% ราคาอยู่ที่ตันละ 1.15 หมื่นบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์ยืมมือเอกชน ประกันราคาข้าวหอมมะลิ 1 แสนตัน มั่นใจได้ราคา 13,500 บาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้รับปากจะเพิ่มปริมาณการประกันราคาข้าวหอมมะลิไทยอีก 1 แสนตัน จากเดิมที่รับซื้อไปแล้ว 1 แสนตันแรกจนครบ รวมเป็นปริมาณ 2 แสนตัน ในราคาตันละ 26,000 บาท เพื่อนำมาเก็บสต็อกเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่มี.ค.-มิ.ค. 2559 ตามมาตรการดูแลราคาข้าวหอมมะลินาปี ฤดูแล้งผลิตปี 2558/59 เพื่อดูดซับผลผลิตข้าวหอมมะลิใหม่ในช่วงต้นฤดูการ

ผลิต โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ (ข้าวแห้ง) ในตลาดขณะนี้อยู่ที่ตัน 13,000-13,500 บาท และข้าวสารราคาอยู่ที่ตันละ 26,000 บาท

"ราคาข้าวหอมมะลิที่ปรับตัวลดลงในตลาดขณะนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้น หากได้ความชื้นตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 15% ราคาที่อยู่ในระดับที่ชาวนารับได้ ส่วนการรับจำนำข้าวยังฉางหอมมะลิ ได้รับรายงานชาวนาเริ่มมีการนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการมากขึ้น ส่วนสาเหตุที่ตอนเริ่มโครงการมีชาวนานำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการน้อย เพราะจะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง" นางอภิรดี กล่าว

ด้านความคืบหน้าการประมูลข้าวสารสู่สต็อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 3.74 หมื่นตันนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยทางคณะกรรมการพิจารณาการระบายข้าวกำลังรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ และราคาที่เหมาะสมเสนอราคา มา เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาว่าจะอนุมัติขายหรือไม่

นางอภิรดีกล่าวว่า ส่วนการตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลินั้น กระทรวงฯ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องในการซื้อขายข้าวเปลือกให้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว โดยให้ผู้ที่มีพฤติกรรมปลอมปนข้าวหยุดการกระทำดังกล่าว หากตรวจพบจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดฐานปลอมปนสินค้าและการฉ้อโกง

สำหรับการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่ามีการปลอมปนข้าวเปลือกหอมมะลิในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ. สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และจ.นครราชสีมา ขณะนี้ได้ขยายผลการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว โดยใน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ พนักงานสอบสวน สภ.ศีขรภูมิ ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน 4 ราย โดยพฤติการณ์ คือ ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ได้นำข้าวเปลือกมะลิเตี้ย หรือพันธุ์ ซี 3 (แหล่งเพาะปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน 4 คันรถกระบะ ไปขายให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ สาขาอำเภอศีขรภูมิ โดยหลอกลวงว่าเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข. 15 เพื่อให้ได้ราคาขายที่สูงกว่าข้าวเปลือกมะลิเตี้ย เป็นต้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ ดำเนินดำเนินคดีผู้ต้องหาปลอมปนข้าวหอมมะลิ 4 ราย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีมีการปลอมปนข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรจำหน่ายและภาพพจน์ข้าวหอมมะลิของไทยในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ กระทรวงฯ จึงออกประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องในการซื้อขายข้าวเปลือกให้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้ผู้ที่มีพฤติกรรมปลอมปนข้าวหยุดการกระทำดังกล่าว หากตรวจพบจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดฐานปลอมปนสินค้าและการฉ้อโกง

สำหรับการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีมีการปลอมปนข้าวเปลือกหอมมะลิในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา ขณะนี้ได้ขยายผลการดำเนินการตามกฎหมายแล้วใน 2 จังหวัด ได้แก่ ที่จังหวัดสุรินทร์ พนักงานสอบสวน สภ.ศีขรภูมิ ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน 4 ราย โดยพฤติการณ์คือ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ได้นำข้าวเปลือกมะลิเตี้ย หรือพันธุ์ ซี 3 (แหล่งเพาะปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน 4 คันรถกระบะ ไปขายให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขาอำเภอศีขรภูมิ โดยหลอกลวงว่าเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข. 15 เพื่อให้ได้ราคาขายที่สูงกว่าข้าวเปลือกมะลิเตี้ย ซึ่งเจ้าหน้าที่ สกต.สุรินทร์ ได้ตรวจสอบโดยใช้น้ำยาเคมีที่ผู้ประกอบการค้าข้าวใช้ตรวจสอบทั่วไปทางการค้า(หากเป็นข้าวหอมมะลิเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำยาเคมีแล้วเมล็ดข้าวจะเป็นสีชมพู) ผลปรากฏว่าเมล็ดข้าวเป็นสีม่วง ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่ข้าวเปลือกพันธุ์ กข.15 จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศีขรภูมิ ในความผิดฐานพยายามฉ้อโกง

และที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบพบการปลอมปนข้าวเปลือกหอมมะลิที่ทำข้าวเกียรติดูรูพรูworthy อำเภอเมือง ซึ่งเจ้าของทำข้าวยอมรับว่าได้ขนข้าวเปลือกเจ้ามาจากทำข้าวโขควงษ์ทอง จังหวัดชัยภูมิ ในราคา กิโลกรัมละ 7.70 บาท มาผสมและจำหน่ายที่จังหวัดยโสธรและชลบุรี ในราคากิโลกรัมละ 9.60-9.80 บาท โดยได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองแล้ว

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการโรงสีและทำข้าวนำข้าวเปลือกในพื้นที่อื่นมาผสมและจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ โดยสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา) ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญ และอยู่ในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดดำเนินการมาตรการต่างๆ ดังนี้ (1) จัดประชุมผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งโรงสีและทำข้าว เพื่อกำชับ มิให้รับซื้อข้าวที่มีการปลอมปน หรือกระทำการปลอมปนข้าวหอมมะลิ (2) เข้มงวดกวดขันในการติดตาม ตรวจสอบการขนย้ายข้าวเปลือกจากพื้นที่อื่นเพื่อนำไปปลอมปนในจังหวัด รวมทั้งขยายผลกรณีตรวจสอบแล้วพบการปลอมปนว่าเป็นพฤติกรรมที่ดำเนินการเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไร และ (3) กรณีตรวจพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดในการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลมิให้การปลอมปนข้าวหอมมะลิ เพื่อรักษาคุณภาพและภาพพจน์ข้าวหอมมะลิของไทย

ร.ม.พาณิชย์ กล่าวว่า ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรับปากจะเพิ่มปริมาณรับซื้อข้าวหอมมะลิไทยอีก 100,000 ตัน จากเดิมที่รับซื้อ 100,000 ตันแรกครบไปแล้ว เพื่อนำมาเก็บสต็อกเป็น 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.59 ตามมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกหอมมะลินานาชาติปี 58/59 ในการดูดซับผลผลิตข้าวหอมมะลิใหม่ในช่วงต้นฤดูออกจากตลาด โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ(ข้าวแห้ง) ในตลาดขณะนี้อยู่ที่ตันละ 13,000-13,500 บาท และข้าวสารตันละ 26,000 บาท

"ราคาข้าวหอมมะลิที่ลดลงขณะนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้น หากได้ความชื้นตามเกณฑ์คือ 15% ราคาอยู่ในระดับที่ชาวนารับได้ ส่วนการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิในฝั่งฉางได้รับรายงานว่าชาวนาเริ่มนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการมากขึ้น จากในช่วงแรกที่เข้าร่วมโครงการน้อย เพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง" นางอภิรดี กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 37,412 ตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะคณะทำงานพิจารณาการระบายข้าวกำลังรวบรวมราคาที่เหมาะสมเสนอชื่อเข้ามา เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) พิจารณาว่าจะอนุมัติขายหรือไม่

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

"ข้าวสังข์หยด"บูม! สิงคโปร์รับซื้อตันละ 2 หมื่น

นายนัด อ่อนแก้ว นายกสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สถานการณ์ทำนาข้าวสังข์หยดในปี 2558 ลดลงจากปีที่แล้วไม่มากนัก จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 15,000 ไร่ ปีนี้เหลือประมาณ 12,000 ไร่ ตัวแปรคือราคาในปีที่ปรับตัวลงมาอยู่ที่ตันละ 18,000 บาท จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 23,000 บาท เนื่องจากมีข้าวสังข์หยดค้างสต็อกออกมาเทขาย นอกจากนี้กลุ่มทำนาข้าวตามกระแสตลาดบางส่วนได้เปลี่ยนไปปลูกสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น ข้าวเหนียวดำ หอมปทุม และเล็บนก เป็นต้น ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดลดลง ขณะที่ชาวนามีอาชีพยั่งยืนหยุดทำนาข้าวสังข์หยดต่อไป สำหรับในกลุ่มและสมาคม สถานการณ์ข้าวสังข์หยดมีแต่ขยายตัวเติบโต และมีราคาที่ดี เพราะมีตลาดไว้รองรับ โดยส่งออกประเทศจีน เดือนละประมาณ 15 ตัน

นายนัดกล่าวว่า ต่อไปนี้การทำนาจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม เข้าระบบให้ได้ เพื่อจะได้รวบรวมผลผลิตและมีอำนาจต่อรองทางการค้าได้ และขณะนี้ก็มีกลุ่มนักธุรกิจค้าข้าวจากประเทศสิงคโปร์เดินทางมาพูดคุยในการซื้อข้าวทุก

ชนิด แต่ต้องเป็นข้าวอินทรีย์ ไม่จำกัดปริมาณจำนวนที่จะซื้อ ซึ่งสิงคโปร์เป็นศูนย์กระจายสินค้าข้าวอินทรีย์ไปสู่ตลาดโลกด้วย ดังนั้นเราต้องทำนาข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดสารพิษ เพราะตลาดมีความต้องการปริมาณมาก และชาวนามะมีรายได้ที่ดี มีฐานะที่มั่นคง

"ขอเชิญชวนชาวนามารวมกลุ่มเข้าในระบบกัน และต้องหันมาผลิตข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด เพราะตลาดมีความต้องการสูง ปัจจุบันข้าวสังข์หยดปลูกประมาณ 12,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 400 กิโลกรัม/ไร่ ราคาหน้านาเฉลี่ยตันละ 18,000 บาท ซึ่งจะทำให้ชาวนามะมีรายได้ดี และจะส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจที่ดีโดยรวมในที่สุด" นายนักกล่าว

ด้านนายจักรกฤษณ์ สามัคคี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ภาวะข้าวสังข์หยดยังมีความมั่นคงทางด้านราคา และด้านการตลาด ทั้งผู้บริโภคและการตลาดขยายเติบโตขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้ ราคายังคงยืนอยู่ที่ตันละ 20,000 บาท ขณะที่กลุ่มต่าง ๆ ยังมีราคาตั้งแต่ตันละ 17,000-18,000 บาท ด้านราคาขายปลีกอยู่ที่ 50-60 บาท/กิโลกรัม แต่หากแพ็คเกจเข้าห้างสรรพสินค้าจะจำหน่ายในราคา 110-120 บาท/กิโลกรัม และแม้ว่าจะยังมีข้าวสังข์หยดมัดถุง ขนาด 1 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา 30-35 บาท อยู่ตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ปลูกและขายเองตรงนี้อาจให้ค่านึงถึงราคาต้นทุนด้วย

นายจักรกฤษณ์ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้ฯ ในปีนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมประมาณ 200 ไร่ จากเดิมประมาณ 114 ไร่ และสมาชิกกลุ่มจากเดิม 21 คนก็เพิ่มขึ้นแล้ว ในขณะเดียวกันแม้จะมีการเลิกปลูกข้าวสังข์หยดไปจำนวนหนึ่ง ประมาณ 5-10% ซึ่งในส่วนนี้จะมีอาชีพในการทำนาข้าวเข้ามาทดแทนส่วนที่เลิกไป

ด้านนายอรุณ ไพชานาญ ประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนด อ.ตะโหนด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนดทำนาข้าวสังข์หยด ประมาณ 200 ไร่ เป็นนาข้าวอินทรีย์เช่นกัน โดยมีเป้าหมายปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 500 ไร่ จะแบ่ง 300 ไร่ ทำเป็นนาข้าวปลอดสารพิษ

ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชพ.ศ.2518 ชื่อพันธุ์ว่า "ข้าวสังข์หยดพัทลุง" กระทั่งวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ได้รับการรับรองให้ข้าวสังข์หยดพัทลุงขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI : Geographical Indications

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัวในระดับสูงและสูงกว่าราคาข้าวไทย เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณจำกัด ขณะที่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก ประกอบกับผู้ส่งออกกำลังเร่งส่งมอบข้าวให้แก่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ตามสัญญาส่งมอบแบบรัฐต่อรัฐที่ค้างอยู่ ขณะที่ผู้ซื้อในตลาดปกติทั้งจากฟิลิปปินส์และจีนต่างกำลังรอการจัดสรรโควตานำเข้าข้าวสำหรับปี 2016 จากรัฐบาลของตน จึงยังไม่มีคำสั่งซื้อในช่วงนี้ ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะเป็นไปในลักษณะนี้ไปจนถึงช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวหน้าที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนก.พ.ปีหน้า โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 373-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีรายงานว่า ในช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมมีเรือเข้ามารับข้าว 9 ลำ เพื่อรับข้าวประมาณ 140,000 ตัน สำหรับส่งมอบฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งเวียดนามมีสัญญาส่งมอบข้าวให้สองประเทศนี้รวมประมาณ 1.45 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](#)

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กัมพูชาไม่ประสบความสำเร็จที่จะบรรลุเป้าหมายส่งออกข้าว 1 ล้านตัน ในปี 2558 ได้ จากที่กำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากขาดแคลนโรงสี โกดังเก็บข้าว และเงินทุน

ทั้งนี้ นายฮุนเซนกล่าวในที่ประชุมระดับชาติว่า จนถึงตอนนี้เราส่งออกข้าวไปเพียงแค่ 500,000 ตัน หรือประมาณ 50% ของเป้าหมาย ทำให้เราล้มเหลวที่จะบรรลุเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตัน ในปี 2558 ได้ ผู้นำเขมรยังระบุว่า การแข่งขันอย่างหนักของผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ เช่น ไทย เวียดนาม พม่า และอินเดีย ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้กัมพูชาไม่ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย

กระทรวงเกษตรได้ประเมินในเบื้องต้นว่า ผลผลิตข้าวของกัมพูชาทั้งหมดในปีนี้จะคาดว่าจะมีปริมาณเกิน 9.2 ล้านตัน (เป็นผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 7.1 ล้านตัน และข้าวนาปรัง 2.1 ล้านตัน) ซึ่งจะทำให้กัมพูชามีข้าวส่วนเกินจากความต้องการบริโภคภายในประเทศประมาณ 3 ล้านตัน สำหรับที่จะส่งออกได้ในปีหน้า

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 48,748 ตัน เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,064 ตัน ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 56.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,137 ตัน ในเดือน พ.ย. 2557 โดยในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 456,917 ตัน เพิ่มขึ้น 36.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 335,925 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 144,681 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauly, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 73,145 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 47.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 201,333 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 44.1% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวเหนียว (long grain parboiled) จำนวน 37,758 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 8.2% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 58 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 91,883 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 64,779 ตัน โปแลนด์จำนวน 50,562 ตัน มาเลเซีย 48,572 ตัน เนเธอร์แลนด์ 30,967 ตัน อิตาลี 21,833 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,225 ตัน เบลเยียม 17,791 ตัน สหราชอาณาจักร 15,954 ตัน เยอรมนี 10,182 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

ลาว

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เริ่มส่งออกข้าวชุดแรกไปยังประเทศจีนอย่างเป็นทางการ โดยพิธีดังกล่าวที่จัดขึ้นในแขวงสะหวันนะเขตทางภาคใต้ของลาว

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า งานที่จัดขึ้นสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาวและจีนในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี สหายที่ดี และหุ้นส่วนที่ดี และภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ข้าวของลาวอีกจำนวนมากจะถูกส่งออกไปจีน โดยกระทรวงจะสนับสนุนการส่งออกข้าวของประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของลาวเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนชาวลาว

ทั้งนี้ ลาวจะขยายพื้นที่ทำการเกษตรและจัดตั้งเขตเพาะปลูก ด้วยหวังว่าจะมีการลงนามข้อตกลงการค้าในด้านการผลิตกับจีนมากขึ้น เพื่อส่งออกข้าว ผลไม้ และผักของลาวไปสู่ตลาดจีน ด้านผู้ว่าแขวงสะหวันนะเขตหวังให้ความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างลาวและจีนพัฒนาต่อไป

บริษัท Xuanye (Lao) Co.,Ltd ของจีนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ในเดือนมี.ค.2558 ให้เป็นผู้ส่งออกข้าวลาวไปจีนเพียงรายเดียว ด้วยจำนวนโควตา 8,000 ตัน และในวันที่ 27

ต.ค. ที่ผ่านมา โดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพของจีน (AQSIQ) ได้ให้การรับรองการส่งออกข้าวลาวไปจีนของบริษัทแล้ว

ด้าน Vientiane Times รายงานว่า นายสุพันธ์ แก้วมีไช้ เจ้าแขวงสะหวันนะเขต เปิดเผยว่า แขวงสะหวันนะเขตได้ตั้งเป้าที่จะปลูกข้าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรองรับอุปสงค์ด้านการส่งออก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของต้นกล้าที่ปลูกด้วย เจ้าแขวงกล่าวด้วยว่า ข้าวที่ใช้สำหรับการส่งออกคือข้าวพันธุ์หอมสะหวัน เนื่องจากเป็นข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล

เจ้าแขวงสุพันธ์กล่าวว่า นโยบายการส่งออกข้าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือลาว-จีน ซึ่งเป็นการลงนามร่วมมือกันของรัฐบาลและหน่วยงานระดับแขวง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระดับทวิภาคีในด้านเกษตรกรรม

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

[ฟิลิปปินส์](#)

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority; NFA) กำลังวางแผนที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมทั้งในด้านปริมาณและช่วงเวลาโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้และจะมีการทำสัญญาซื้อข้าวได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานของรัฐบาลทางด้านปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาองค์การอาหารแห่งชาติได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องมีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกประมาณ 300,000-400,000 ตัน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสต็อกข้าวเพียงพอเพื่อรับมือกับภาวะภัยแล้งในช่วงปีหน้า

[ที่มา Oryza.com](#)

[อินโดนีเซีย](#)

องค์การสำรองอาหารอินโดนีเซีย หรือ BULOG คาดว่าในช่วงสิ้นปีนี้จะได้รับมอบข้าวจากเวียดนามประมาณ 700,000 ตัน โดยในขณะนี้ BULOG ได้รับมอบข้าวจากเวียดนามแล้วประมาณ 350,000 ตัน และเมื่อสิ้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา BULOG มีสต็อกข้าวคงเหลือประมาณ 1.3 ล้านตัน ซึ่งตามกำหนดแล้ว BULOG จะต้องมียุสต็อกข้าวตอนสิ้นปีประมาณ 2 ล้านตัน

แหล่งข่าวท้องถิ่นอินโดนีเซีย อ้างข้อความจากสถานทูตปากีสถานว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ เมืองอิสลามาบัด รัฐบาลอินโดนีเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MoU) กับเอกอัครราชทูตปากีสถาน โดยข้อตกลงระบุว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวขาวจากปากีสถาน ประมาณ 1 ล้านตัน ระหว่างปี 2559 - 2562 (2016-2019) ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวท่ามกลางความกังวลต่อปริมาณผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากภาวะแห้งแล้ง

การซื้อขายข้าวภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีองค์การสำรองอาหารอินโดนีเซีย (the State Logistics Agency; Bulog) และองค์การการค้าปากีสถาน (Trading Corporation of Pakistan, TCP) เป็นผู้ดำเนินการ มูลค่ารวมประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาข้าว 5% และ 25% ที่ระบุในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีราคา 335 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และ 305 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้ทำข้อตกลงลักษณะเดียวกันนี้กับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับปากีสถานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่อินโดนีเซียทำกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

อนึ่ง การค้าระหว่างปากีสถานและอินโดนีเซียมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่ปี 2556 ที่ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงทางการค้า (Preferential Trade Agreement) ร่วมกัน

[ที่มา Oryza.com](#)

ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศเป้าหมายการผลิตข้าวประจำปีงบประมาณ 2016 (เม.ย. 2016-มี.ค. 2017) ไว้ที่ 7.43 ล้านตัน ลดลง 80,000 ตันเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2015 ซึ่งเป็นการปรับลดลง 7 ปีติดต่อกัน เป้าหมายการผลิตนี้ เป็นเสาหลักของมาตรการลดพื้นที่การปลูกข้าว เพื่อลดปริมาณข้าวในตลาดและรักษาราคาข้าวให้คงที่ โดยรัฐบาลกลางจะกำหนดเป้าหมายแต่ละปีและสั่งการไปยังแต่ละจังหวัด ซึ่งเกษตรกรที่สำเร็จตามเป้าหมายจะได้รับเงินช่วยเหลือมูลค่า 7,500 เยน (ประมาณ 2,100 บาท) ต่อ 1 ฮาร์ (1 ฮาร์ เท่ากับ 100 ตารางเมตร หรือ 0.01 เฮกเตอร์)

ตั้งแต่เริ่มระบบดังกล่าวในปี 2004 ยังไม่เคยประสบความสำเร็จ แต่ปริมาณการผลิตข้าวในปีงบประมาณ 2015 อยู่ที่ 7.44 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นครั้งแรกที่จะต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 7.51 ล้านตัน โดยมีสาเหตุหลักจากการที่เกษตรกรหันไปผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์แทนข้าวสำหรับบริโภค

จากการบริหารปริมาณการผลิตดังกล่าว ทำให้ราคาข้าวค่อยๆ สูงขึ้น โดยราคาข้าวประจำปีงบประมาณ 2015 ณ ปลายเดือน ต.ค. อยู่ที่ 60 กิโลกรัม เท่ากับ 13,108 เยน (ประมาณ 3,800 บาท) ซึ่งสูงขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับราคาข้าวประจำปีงบประมาณ 2014 ซึ่งมีราคาต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในทางกลับกัน รัฐบาลจะยกเลิกมาตรการการลดพื้นที่การปลูกข้าวในปีงบประมาณ 2018 มาตรการดังกล่าวทำให้ความประสงค์ของเกษตรกรที่อยากเพิ่มการผลิต ลดลง และเมื่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership-TPP) มีผลบังคับใช้ ก็คาดว่าจะทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีข้าวต่างประเทศที่มีราคาถูกลงหลังไหลเข้ามาในญี่ปุ่น รัฐบาลจึงต้องการผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่และภาคธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันในตลาด โดยการยกเลิกมาตรการลดพื้นที่การปลูกข้าว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของข้าวญี่ปุ่นให้สูงขึ้น

ที่มา Oryza.com และ สคร. พุกโกะ

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวน 55,555 ตัน เมื่อวันที่ 8-9 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดตกลาง (non-glutinous brown rice) จากสหรัฐารวม 22,222 ตัน ในราคาตั้งแต่ 712.64-718.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice) จากจีนรวม 33,333 ตัน ในราคาตั้งแต่ 888-890 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 30 เม.ย. ปีหน้า

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 11.315 ล้านตัน ลดลง 48% เมื่อเทียบกับจำนวน 21.57 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.27 ล้านตัน ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 10.4% (กำหนดไว้ช่วงเวลานี้ที่ 10.25 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดมีจำนวนรวม 38.278 ล้านตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 49.381 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 42.26 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 26.88 ล้านตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้ปรับระดับของสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ของพืชอาหารทั้งหมดซึ่งรวมข้าวด้วย โดยในช่วงเวลานี้ได้กำหนดปริมาณสต็อกที่ FCI ต้องมีไว้ที่ระดับ 30.77 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในช่วงต้นปีการผลิต 2015/16 (ก.ย.-ส.ค.) มีสัญญาณของการนำเข้าที่มากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-8 ธ.ค. ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 302,125 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 248,995 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 22,113 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,312 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 280,012 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 228,683 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-8 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 80,545 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 55,718 ตัน เนเธอร์แลนด์ 33,172 ตัน โปแลนด์ 20,405 ตัน เยอรมนี 21,888 ตัน โปรตุเกส 14,362 ตัน อิตาลี 16,645 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 59,390 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ด้านองค์กร Ente Nazionale Risi (ENR) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องข้าวของอิตาลี เปิดเผยว่า ในช่วงสองเดือนแรกของฤดูการผลิต ปี 2558/59 (ระหว่างเดือนกันยายน 2558 – ตุลาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวจากประเทศด้อยพัฒนา (Least Developed Countries, LDCs) ในเอเชีย เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์ ภายใต้ข้อตกลงทุกอย่างยกเว้นยุทธโธปกรณ์ (Everything But Arms Agreement, EBA) มีปริมาณถึง 80,794 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของฤดูการผลิตที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก ENR ระบุว่า ระหว่างเดือนกันยายน 2558 – ตุลาคม 2559 การนำเข้าข้าวจากกัมพูชามีปริมาณ 66,789 ตัน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์มีปริมาณ 12,633 ตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนธันวาคม 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 469.32 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.9 % เมื่อเทียบกับจำนวน 478.19 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 100.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 104.8 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 16.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น จีน ซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 145.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา บังคลาเทศ เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 484.664 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.0 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงเหลือ 88.42 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 103.74 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 4.97 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.07 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 41.33 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 42.35 ล้านตันข้าวสาร โดย

คาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วน ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.5 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 3.5 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่ ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า จำนวน 1.6 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.55 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน เซเนกัล คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้าน และไอวอรี โคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 11.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.3 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.25 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะ ส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะ ส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.48 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

